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รูปภาพ

การใช้ยาฆ่าเชื้อมากเกินไป ประกอบกับที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งหนาแน่นเกินความสามารถในการรองรับของระบบ
การเลี้ยง เป็นปัจจัยส่าคัญท่ีท่าให้ภาคธุรกิจกุ้งในเอเชียตกต่่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ Robins McIntosh
ซึ่งเป็นรองประธานบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CP) และ CEO ของ Homegrown Shrimp อธิบายว่า 
ขณะนี้ผู้เลี้ยงกุ้งหนึ่งหรือสองกลุ่ม ก่าลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการกลับไปใช้เทคนิคแบบเก่าสามารถเพ่ิมผลก่าไรได้

ขณะนี้อุตสาหกรรมกุ้งในเอเชียก่าลังเผชิญหน้ากับปัญหาต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจาก
ประเทศในอเมริกาใต้จึงจ่าเป็นต้องตั้งค่าถามว่าเราจะกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งอย่างไร??? สิ่งที่เป็นก่าลังใจของฉันคือการ
ร่าลึกถึงปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีผลก่าไรสูงสุด ผลผลิตสูงสุดและเกษตรกรประสบความส่าเร็จสูงสุด
“แล้วมันตกต่่าตั้งแต่นั้นมา และเกษตรกรรุ่นใหม่อาจจ่าปี 2553 ไม่ได้ด้วยซ้่า” McIntosh กล่าว

หลายคนอาจชี้ไปที่การเกิดขึ้นของโรคตายด่วน (EMS) ในจีนเมื่อปี 2551 และแพร่กระจายไปยังประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีต่อมา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสิ่งที่ท่าให้ภาคส่วนนี้ตกต่่า อย่างไรก็ตาม McIntosh ให้เหตุผลว่า
EMS อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมขึ้นของการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ เช่น 
คลอรีนและโอโซน แทนที่จะใช้หลักเทคนิคความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาหลายทศวรรษ

“เราไปไกลจากโมเดลปี 2553 มากแล้ว การคาดเดาของเขาว่า หากเราย้อนกลับไปที่โมเดลปี 2553 สิ่งต่าง ๆ 
จะกลับเข้าท่ีเดิม ตอนนี้ผมพบฟาร์มที่มีการจัดการตามโมเดลเหล่านั้นและท่าได้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา”

จนกว่าจะถึงปีนั้น ดังที่ McIntosh อธิบาย เกษตรกรผูกติดกับแนวคิดหลักการก่าจัดออกของความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ไตรคลอร์ฟอน ซึ่งเป็นสารก่าจัดศัตรูพืชที่ถูกกฎหมายและย่อยสลายอย่างรวดเร็ว
เพ่ือก่าจัดพาหะของเชื้อก่อโรค เช่น ปูจากธรรมชาติและลูกกุ้งที่เข้ามาในบ่อเลี้ยงซึ่งน่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) 
เข้ามาด้วย ท่าให้ลูกกุ้ง PL ติดเชื้อ “เชื้อโรคที่เรากังวลในปี 2553 คือ ไวรัส หากฆ่าพาหะด้วยยาฆ่าแมลง คุณจะก่าจัด
เชื้อตัวแดงดวงขาวออกจากบ่อได้” เขากล่าว

ที่มา : https://thefishsite.com/articles/the-fatal-flaws-in-asian-shrimp-aquaculture-ems-robins-

mcintosh?fbclid=IwAR3d87WosSIloxT3q6_JzsvIl2rayJqWNhfCGCnvS-An5fhyE4Go-8f3qQU&mibextid=Zxz2cZ
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ความส่าเร็จของแนวทางนี้หมายความว่าในปี 2553 อัตรารอดตายของกุ้งในประเทศไทยอยู่ที่ 85% – 90% จับ

กุ้งที่ขนาด 14 - 18 กรัม ค่า FCR เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี 13 ตัน/เฮกตาร์ (ประมาณ 2.1 ตัน/ไร่)
ทุกอย่างผิดพลาด เมื่อเกษตรกรของไทยตัดสินใจตอบสนองต่อการระบาดของโรค EMS ในไทยเมื่อปี 2555 

โดยเปลี่ยนจากการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นยาฆ่าเชื้อ อ้างอิงจาก McIntosh
“เกษตรกรพยายามรักษาหลักการก่าจัดออกเชื้อก่อโรคแบบเดียวกัน แต่เนื่องจากเชื้อก่อโรคชนิดใหม่เป็น

แบคทีเรีย ไม่ใช่ไวรัส ประเทศ – ทั้งทวีป – จึงใช้ยาฆ่าเชื้อแทนยาฆ่าแมลง” เขากล่าว
“อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาฆ่าแมลงเหมือนระเบิดอัจฉริยะและฆ่าสัตว์เฉพาะชนิดเท่านั้น และยังปล่อยให้
เหลือไมโครไบโอมในบ่อ การใช้คลอรีนที่เป็นสารประกอบที่ฆ่าทุกอย่างที่คาดหวังว่าจะก่าจัดทุกสิ่ง แต่การ

พยายามก่าจัดแบคทีเรีย เช่น เชื้อ Vibrios ออกจากสัตว์จ่าพวกครัสเตเชียนนั้นแตกต่างกันมาก การท่าเช่นนั้น การใช้ยา
ฆ่าเชื้อท่าลายไมโครไบโอมทั้งหมดและท่าให้ระบบเสียความสมดุล” เขากล่าวเสริม

McIntosh สังเกตว่าความเชื่อมโยงระหว่างการใช้คลอรีนกับการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรค EMS 
นั้นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และเขาบอกเป็นนัยว่าการตัดสินใจของจีนในการห้ามใช้ยาฆ่าแมลงกลุ่ มออร์กาโนฟอสเฟต
และเปลี่ยนไปใช้คลอรีนในปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุที่ท่าให้จีนโดน EMS โจมตีเป็นครั้งแรก เวียดนาม เช่นกัน
ที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ยาฆ่าเชื้อ และเป็นประเทศที่สองที่ได้รับผลกระทบจากโรค EMS และข้อโต้แย้งของ McIntosh 
เป็นตรรกะที่สามารถมีความเป็นไปได้นี้ได้รับการสนับสนุน

“ตอนที่ผมรู้จักโรค EMS ครั้งแรกในปี 2551 ผมสังเกตเห็นว่าในบ่อไปด้วยสาหร่ายสีเขียวแกมน้่าเงิน ซึ่งเป็นสิ่ง
ผิดปกติ ผมไม่ได้รวบรวมข้อมูลความเชื่อมโยงดังกล่าวในช่วงแรก แต่ต่อมาภายหลังคิดว่าเป็นเพราะสาหร่าย

สีเขียวแกมน้่าเงินเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตแรก ๆ ซึ่งเป็นพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับแบคทีเรีย หากคุณ
ท่าลายระบบนิเวศที่ซับซ้อนด้วยคลอรีนแล้ว สิ่งแรกที่จะเข้ามาในระบบ คือ แบคทีเรียที่ท่าให้เกิดโรค เช่น Vibrios
คุณแทนที่สาหร่ายที่ดีด้วยสาหร่ายสีเขียวแกมน้่าเงิน คุณแทนที่แบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพด้วย Vibrios นั่นเป็นตัวที่เป็นส่วน
ร่วมที่ผมเริ่มจ่าได้หลังจากผ่านไปสองสามปี” เขากล่าว

ในขณะที่ EMS ไม่มีถูกบันทึกในประเทศไทยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งไม่นานหลังจากการที่มีสาหร่ายสี
เขียวแกมน้่าเงินเข้ามาในบ่อ และตามมาด้วยการใช้คลอรีนในฟาร์ม

                                 เรียบเรียงโดย : คณะทํางานศึกษาสถานการณกุงทะเลตางประเทศ 
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“เมื่อ EMS เข้ามาในจังหวัดระยอง ค่าเตือนก็ดังขึ้น ‘มาแล้ว มาแล้ว!’ ทุกคนจึงคิดว่าต้องเริ่มใช้คลอรีนแล้ว EMS 

จึงได้แพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว สมมติฐานของผม คือ คลอรีนท่าให้เกิดสิ่งนี้” McIntosh เล่า 
เพ่ือทดสอบทฤษฎีนี้ McIntosh ได้โน้มน้าวให้บริษัทซีพีทดลองท่าฟาร์มแบบปลอดคลอรีนในพ้ืนที่ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากโรค EMS ที่เลวร้ายที่สุด ณ เวลานั้น นั่นคือ เกาะไหหล่าในประเทศจีน
“เราท่าให้บ่อแห้งและสะอาด ไม่ใช้คลอรีน เราใช้การกรองและใส่ปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมสาหร่ายสีเขียวและไดอะตอม 

แน่นอนว่าฟาร์มได้พัฒนาระบบนิเวศน์ของสาหรา่ยสีเขียว (ฟาร์มอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ซึ่งยังคงใช้คลอรีนยังคงมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้่า
เงิน) และในเดือนมิถุนายนนั้นเราประสบความส่าเร็จในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 17 บ่อจากทั้งหมด 18 บ่อ 

ผมเชื่อว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่ประสบความส่าเร็จแห่งเดียวบนชายฝั่งของไหหล่าในครั้งนั้น โดยมีหนึ่งบ่อที่เป็น EMS 
ซึ่งผู้จัดการฟาร์มบอกว่าเป็นบ่อเดียวที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท่าความสะอาดบ่อที่ก่าหนด บางทีการท่าลายของ

ระบบนิเวศน์อาจเป็นสาเหตุของโรคระบาดทั้งหมด” McIntosh เล่า
นอกจากนี้ เขายังจ่าได้ว่าเคยเยี่ยมชมฟาร์มในเวียดนามซึ่งล้มเหลวหลังจากใช้คลอรีน 20 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 

และยังคงล้มเหลวต่อไป แม้ว่าเพ่ิมความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 70 ppm แล้ว “เห็นได้ชัดว่าคลอรีนไม่ได้ฆ่าแบคทีเรีย EMS 
พวกมันเติบโตเร็วเกินไปและพวกมันอาศัยอยู่ในไบโอฟิล์ม แม้ว่าท่าความสะอาดบ่อ แต่ยังมีไบโอฟิล์ม จ่านวนมากที่มี Vibrios
ซึ่งคลอรีนไม่สามารถผ่านเข้าไปก่าจัดได้ แต่เกษตรกรเชื่อว่าหากไม่ใช้คลอรีน EMS จะเลวร้ายยิ่งกว่านั้น” เขาอธิบาย

อีกหนึ่งการทดลองที่ McIntosh ด่าเนินการเกี่ยวข้องกับการใช้คลอรีนบนพ้ืนฐานการทดลองในบ่อต่างๆ ที่ฟาร์มอีก
แห่งของซีพี “ผมจะใส่คลอรีนในบ่อและทดสอบระดับแบคทีเรีย หลังจากการฆ่าเชื้อ ระดับแบคทีเรียจะต่่ามาก แต่อีก 

2 วันต่อมา ระดับแบคทีเรียกลับสูงกว่าน้่าทะเลที่ถูกสูบเข้ามาใช้ สิ่งที่ท่า คือ ท่าลายความหลากหลายและเปิด
โอกาสให้แบคทีเรียเติบโตอย่างรวดเร็ว” เขากล่าว

จากผลลัพธ์เหล่านี้ จึงไม่แปลกใจเลยที่ McIntosh ตัดสินใจเลิกใช้คลอรีนในฟาร์มที่เขาบริหารให้กับซีพี ในประเทศ
ไทย และบอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหาล้มเหลวเพราะ EMS เลยหลังจากนั้น “โดยทั่วไปแล้ว อุตสาหกรรมได้เพ่ิมต้นทุน และ
โดยทั่วไปแล้ว ผมไม่คิดว่าจะได้ผลก่าไรจากจุดนี้” เขาสรุป

McIntosh เปรียบเทียบความยากล่าบากที่เกิดขึ้นในเอเชียกับอุตสาหกรรมกุ้งในเอกวาดอร์ที่ประสบความส่าเร็จ
“เอกวาดอร์ ซึ่งเป็นคู่แข่งกัน ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อ ไม่ใช้โพรไบโอติก ทุกสิ่งที่จ่ายในการเลี้ยงของเอเชียคือต้นทุนที่คู่แข่งขันไม่มี หาก
คุณไม่เพ่ิมอัตรารอดตายและลดอัตราความล้มเหลว มันคือต้นทุนที่ไม่จ่าเป็น และในยุคนี้ ต้นทุนใดๆ ก็มีความส่าคัญ” เขาสรุป
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